

ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย

อาศัย

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุน "กองทุนฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัย" เพื่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายภายหลังน้ำลด และซื้อชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านฉุกเฉิน ให้ผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรี

- ช่องทางบริจาค :
1. บริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 234-203753-7
ชื่อบัญชี "มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย"
 2. บริจาคออนไลน์ผ่าน www.habitatthailand.org

มูลนิธิที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยมาตลอด 15 ปี ขอเชิญชวนคนไทยร่วมแบ่งปันโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมให้กับคนไทยจำนวนมากที่ขาดโอกาสในการมีที่อยู่อาศัย โดยการบริจาคทุนทรัพย์ การร่วมเป็นอาสาสมัครสร้างบ้านกับทางมูลนิธิ หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ ทาง www.habitatthailand.org หรือ www.facebook.com/h4hthailand

เกี่ยวกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย / ฮาบิแทต ไทยแลนด์

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน โดยร่วมกับพันธมิตรที่มีความมุ่งหมายเดียวกันในการนำการพัฒนาแบบองค์รวมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างยั่งยืน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการช่วยให้ครอบครัวมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย เหมาะสมตามอัตราของเจ้าของบ้านจะช่วยกระตุ้นการเพิ่มพูนรายได้ของครอบครัว เอื้อต่อการศึกษาของเยาวชน สร้างเสริมสุขอนามัย และก่อให้เกิดการบูรณาการทางสังคมอื่น ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญในการทำลายวงจรความยากไร้ได้ มูลนิธิฯ ยังได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วย อาทิ การจัดฝึกอบรมอาชีพ การสนับสนุนการทำธุรกิจตามบ้าน การสร้างศูนย์อนามัย ห้องสมุด ศูนย์ชุมชนและอื่นๆ

ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้าง พื้นฟูและซ่อมแซมบ้านให้คนไทยกว่า 9,500 ครัวเรือน ช่วยประชาชนกว่า 38,000 คนใน 40 จังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหลังเกิดเหตุอุทกภัยในปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมามีได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกว่า 1,400 ครัวเรือน ใน 11 จังหวัด พื้นฟูโรงเรียน 29 แห่งและสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์ทั้งในยามที่เกิดอุทกภัยและยามสถานการณ์ปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมบริจาคหรือเป็นอาสาสมัคร กรุณาเยี่ยมชม habitat.org/asiapacific หรือ ติดตามที่ facebook.com/habitat

มูลนิธิขอขอบคุณในการสนับสนุนจากท่านเป็นอย่างยิ่ง

หากท่านต้องการข้อมูลหรือภาพเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ธนาวดี องค์กรินทร์ (เบิร์ด)

ผู้จัดการฝ่าย PR & Communication

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

Tel: +66 (0) 2 664 0644, **Fax:** +66 (0) 2 644 0645, **Mobile:** +66 (0) 81 6125129

Email : thanawadeeo@habitatthailand.org